



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภท ทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาววัลลภา รัตนสวัสดิ์	นายแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๒๐) หัวหน้ากลุ่มงาน	นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๒๐) หัวหน้ากลุ่มงาน	กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มภารกิจด้านบริการ ตติยภูมิ โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววัลลภา รัตนสวัสดิ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) หัวหน้ากลุ่มงาน (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 320)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด - อายุราชการ 11 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563) - ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับ 6 เป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2554) และระดับชำนาญการ เป็นเวลา 8 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563) รวมเป็นเวลา 9 ปี 10 เดือน - ดำรงตำแหน่งสายงานแพทย์ เป็นเวลา 11 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ 28504
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 92
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววัลลภา รัตนสวัสดิ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) หัวหน้ากลุ่มงาน (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.320)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน Unicentric Castleman disease, hyaline – vascular type ในผู้ป่วยที่มาด้วยก้อนหลังเยื่อช่องท้อง:

รายงานผู้ป่วย 1 ราย

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

1. ผู้ป่วยรายนี้เป็นรายงานผู้ป่วยรายแรกในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ที่วินิจฉัยภาวะเนื้องอก Unicentric Castleman disease, hyaline - vascular type ที่มาด้วยก้อนหลังเยื่อช่องท้อง การประสานงานกันระหว่างแพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทางระหว่างสาขา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

2. ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีการพยากรณ์โรคที่ดี

3. ได้ตีพิมพ์กรณีศึกษา (Case report) Unicentric Castleman disease, hyaline - vascular type ในผู้ป่วยที่มาด้วยก้อนหลังเยื่อช่องท้อง: รายงานผู้ป่วย 1 ราย ในวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 โดยในบทความนำเสนอเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุน้อยที่มาด้วยก้อนหลังเยื่อช่องท้อง แล้วผลชิ้นเนื้อเป็น Unicentric Castleman disease, hyaline - vascular type ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พบได้ยาก จึงเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์ทั่วไป และผู้สนใจ ว่าถ้าพบก้อนหลังเยื่อช่องท้องให้นึกถึงโรค Castleman disease เป็นหนึ่งในการวินิจฉัยแยกโรคด้วย แม้ว่าจะพบไม่บ่อยก็ตาม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อให้สามารถวินิจฉัยแยกโรคที่พบน้อยมากในปัจจุบัน

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกที่มาด้วยก้อนหลังเยื่อช่องท้องในผู้ป่วยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้นึกถึง Unicentric Castleman disease, hyaline - vascular type เป็นหนึ่งในการวินิจฉัยแยกโรคด้วย เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงการสืบค้นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาศูนย์รักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และห้องให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตแบบครบวงจรในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้รับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตอย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโลหิตจางธาลัสซีเมีย ได้รับการตรวจเพื่อติดตามการรักษาระยะยาวและการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน
3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านวิชาการของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ชนิดต่าง ๆ
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ เพื่อเป็นศูนย์ผลิตแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมในอนาคต
5. เพื่อให้เป็นที่ศึกษาดูงานด้าน โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แบบครบวงจรแก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคลากรที่สนใจ
6. เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในเรื่องของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

เป้าหมาย

พัฒนาศูนย์โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และห้องให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย ให้บริการที่รวดเร็ว ครบวงจร และมีมาตรฐานตามวิชาชีพ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ทั้งในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา การติดตามการรักษา รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและเชื่อมโยงกับหน่วยบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ ห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ห้องตรวจสูตินรีเวช ห้องให้คำปรึกษาก่อนตั้งครรภ์ ห้องธนาคารเลือด ห้องแลป เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบสหสาขา ได้แก่ อายุรแพทย์โรคเลือด กุมารแพทย์ สูติแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ธนาคารเลือด และห้องแลป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับที่สนใจ และรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์เพื่อเป็นศูนย์ผลิตนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมในอนาคต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดต่าง ๆ ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาว